



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

นับจากปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๑๑๕ ปี ประเทศไทยมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๒ แห่ง ถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะอื่น ๆ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามารถดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเป็นต้นแบบที่ดี มีนวัตกรรมการพัฒนา ทั้งในมิติของคุณภาพชีวิต การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนคนท้องถิ่น จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนด้วยการสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรม

/ ไปรุ่งใส...

โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบและคุ้มค่า ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบูรณาการร่วมกัน กับราชการบริหารส่วนอื่น อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน คนท้องถิ่น ให้สมกับที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กระจายอำนาจการปกครองให้เป็น ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพ นับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดปกป้องคุ้มครอง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ ร่วมเป็นแรงพลังเพื่อช่วยกัน นำพาท้องถิ่นไทย ให้เป็นที่พึงของประชาชน และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย